



ข่าวกรมเจ้าท่า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม

๑๒๗๘ ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร.๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ - ๘ ต่อ ๒๘๐ , ๒๘๕ Fax. ๐ ๒๒๓๓ ๓๒๔๐ www.md.go.th

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๒

กรมเจ้าท่า จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ....”

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ โดยสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชย์นาวี กับศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ร่วมกันจัดทำโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ....” เพื่อเป็นการนำความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากหน่วยงานและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้นำเสนอ นำไปปรับปรุงให้ร่างพระราชบัญญัติฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Marine Environment Project for Southeast Asia Seas : MEPSEAS) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงระหว่างองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ หรือโครงการ IMO/NORAD เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศภายใต้โครงการ IMO/NORED-MEPSEAS และได้เลือกพิธีสารทางอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ.๑๙๙๖ (London Protocol ๑๙๙๖) เป็นอนุสัญญาที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี

โดยกรมเจ้าท่าและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องในการเตรียมการเพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ.๑๙๙๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น บัดนี้กรมเจ้าท่าได้จัดทำ “ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ....” เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมเจ้าท่า ในการยกร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ.... มากยิ่งขึ้น โครงการสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องมารุต บุณนาค คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า โทร.๐๒-๒๓๓๓-๑๓๑๑ ต่อ ๓๓๐

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑๙ เมษายน ๒๕๖๒